

Siết chặt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Trong nhiều năm qua, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường (TN và MT) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý TN và MT, Sở đã bám sát các nhiệm vụ của ngành, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực TN và MT. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân; triển khai sâu rộng, thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực ngành quản lý. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai được tăng cường và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đất



Giải quyết thủ tục về đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Thái Bình.

đai được quản lý, sử dụng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Các địa phương tiếp tục thực hiện xử lý đất xen kẹt, đất dôi dư trong khu dân cư theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của chính quyền các cấp và quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tập trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản cho các tổ chức, cá nhân; hướng dẫn, đôn đốc và xử lý những vướng mắc

để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án. 6 tháng đầu năm, Sở đã thẩm định trình UBND tỉnh 54 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, điều chỉnh, chuyển mục đích sử dụng đất diện tích 78,4ha; 48 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 26,20ha; hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2019. Báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua

nội dung thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình và thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất, danh mục dự án có đất trống lưa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Yêu cầu UBND tỉnh thông qua nội dung thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình và thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất, danh mục dự án có đất trống lưa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Sở luôn quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. Các thủ tục hành chính cơ bản được cải tiến theo hướng đơn giản hóa và giảm thời gian, bảo đảm cắt giảm 40% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định của Trung ương. Sở đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đúng thời gian theo quy định. Đã tiếp nhận 310 hồ sơ, trong đó giải quyết 228 hồ sơ, đang giải quyết 28 hồ sơ; trả lại để chỉnh sửa, bổ sung 54 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Công tác bảo vệ môi trường (BVMT) từ đầu năm đến nay, Sở đã tiếp nhận, thẩm định 9 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình UBND tỉnh để nghị phê duyệt 8 hồ sơ, kiểm tra và xác nhận 5 hồ sơ hoàn thành công trình biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, cấp 8 số đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở các khu, cụm dân cư đã có những chuyển biến tích cực. Các huyện, thành phố triển khai xây dựng, duy trì phong trào toàn dân BVMT thông qua MTTQ, các đoàn thể. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường

tại một số khu vực nông thôn, các khu, cụm công nghiệp, làng nghề ngày càng gia tăng; rác thải ở một số khu vực chưa được thu gom, xử lý đúng quy định; các bãi rác lộ thiên chưa chôn lấp theo đúng quy trình. Trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, khoáng sản, ngành luôn tích cực tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn. Để xuất các biện pháp chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quản lý tài nguyên và BVMT biển nhân ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, ngày Khí tượng thế giới, ngày Môi trường thế giới...
Từ những kết quả đạt được, những tháng cuối năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đặt trọng tâm vào việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung vào các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, quản lý chặt chẽ đất đai; phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng sử dụng, khai thác chưa hợp lý các nguồn tài nguyên đất và nước, khai thác cát lậu, tình trạng các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường.

MINH NGUYỆT

► KIẾN XƯƠNG Cấp gần 2.400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thời gian qua, huyện Kiến Xương tập trung đẩy mạnh công tác thẩm định hồ sơ giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân gắn với việc chuẩn hóa bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính khu vực dân cư. 7 tháng đầu năm 2020, toàn huyện đã cấp gần 2.400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; trong đó, cấp mới trên 1.300 giấy, cấp đổi 1.050 giấy. Đã xóa đăng ký 766 giấy, đăng ký giao dịch bảo đảm 1.600 giấy.

Thời gian tới, huyện Kiến Xương tập trung tuyên truyền, đôn đốc người dân hoàn thiện thủ tục, thực hiện nghĩa vụ tài chính để trao giấy chứng nhận còn tồn đọng của dự án hiện đại hóa hệ thống đất đai Việt Nam (VLAP).

THANH HÀ

► ĐÔNG HUNG Hỗ trợ 149 con bò giống cho hộ nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ nguồn vốn hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, huyện Đông Hưng đã hỗ trợ kinh phí mua 149 con bò giống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở 18 xã. Đến nay, đàn bò giống được các hộ chăm sóc đúng hướng dẫn, đang phát triển tốt, một số con bò đã sinh sản.

Thời gian tới, huyện Đông Hưng tiếp nhận và trao hỗ trợ kinh phí mua 70 con bò giống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Huyện chỉ đạo các địa phương rà soát, trao bò giống cho các hộ có khả năng chăm sóc, chăn nuôi, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cho các hộ được hỗ trợ.

THU HIỀN

► HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ Tín chấp trên 95 tỷ đồng cho hội viên vay vốn



Từ nguồn vốn vay, nhiều phụ nữ xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) vươn lên phát triển kinh tế.

Để giúp hội viên có nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình đã tích cực vận động hội viên khai thác các nguồn vốn tại chỗ, xây dựng các tổ tiết kiệm, đầu mối tín chấp với các ngân hàng cho hội viên vay vốn, đem lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, Hội đang tập trung nguồn vốn trên 95 tỷ đồng tín chấp, ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quỹ tín thương cho 2.874 hộ vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, chị em còn có các hoạt động giúp nhau không hoàn lại, không lấy lãi hoặc lãi suất thấp... giúp hàng nghìn lượt chị vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. 5 năm qua, Hội giúp 599 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của thành phố xuống còn dưới 1,5%, giảm 1,93% so với năm 2015.

ĐỨC DUNG

Kết quả bước đầu đạt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội

Thực hiện Kế hoạch số 3250/KH-C08-P1, ngày 13/7/2020 của Cục Cảnh sát giao thông về mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội được thực hiện trong 2 tháng, từ ngày 15/7/2020 - 14/9/2020. Trong đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm chế tai nạn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.



Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 10, đoạn qua địa phận xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình).

Trọng tâm tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, các địa bàn trọng điểm, phức tạp về giao thông tại các huyện, thành phố. Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về sử dụng ma túy; điều khiển xe chạy quá tốc độ; dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định; chở quá số người quy định; xe tải chở quá trọng tải; người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội

mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm cài quai không đúng quy cách... Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của

Chính phủ, góp phần thực hiện thành công chủ đề năm an toàn giao thông 2020 "Đã uống rượu bia, không lái xe".

Trên đường thủy nội địa, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện thủy vi phạm các quy định đăng ký, đăng kiểm, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; quy định về vận

tải đường thủy; quy định về bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên làm việc trên phương tiện thủy. Qua đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tiến hành đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông.

Kết quả, từ ngày 15 - 30/7, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố đã kiểm tra, xử lý 907 trường hợp vi phạm, trong đó đường bộ 852 trường hợp, đường thủy 55 trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính nộp Kho bạc Nhà nước gần 1,1 tỷ đồng, tạm giữ 121 phương tiện, tước 135 giấy phép lái xe các loại. Các lỗi vi phạm chủ yếu là: người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn; đi sai phần đường, làn đường; đi vào đường cấm, đường ngược chiều; chạy quá tốc độ; vượt đèn đỏ; giao phương tiện cho người không đủ tuổi điều khiển...

Trung tá Phạm Văn Kiêm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 3250/KH-C08-P1 của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an

tỉnh đã chủ động chỉ đạo các đội, trạm tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát. Bên cạnh việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chúng tôi tăng cường xử lý các chuyển để khác trên các tuyến giao thông. Riêng trên địa bàn thành phố và các thị trấn, chúng tôi chỉ đạo trong mỗi tuần có 3 buổi tuần tra, kiểm soát, xử lý triệt để các hành vi vi phạm. Trong những ngày thực hiện kế hoạch, Phòng Cảnh sát giao thông luôn duy trì 4 tổ tuần tra, kiểm soát tại các cửa ngõ ra, vào thành phố Thái Bình, trên các tuyến phố chính thường xảy ra các hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kiểm soát tất cả các loại phương tiện có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm các biện pháp bảo hộ cá nhân và tuân thủ hướng dẫn của ngành Y tế về phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sử dụng găng tay, nước sát khuẩn, sát khuẩn thiết bị, công cụ hỗ trợ; không dùng phổu thổi chung mà dùng ống thổi riêng cho từng người khi kiểm tra nồng độ cồn.

PHẠM HÙNG

TIỀN HẢI Phòng, trừ rầy bảo vệ lúa mùa

Thực hiện hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua, huyện Tiền Hải đã tập trung phòng, trừ rầy bảo vệ lúa mùa, không để phát sinh ra diện rộng.

Đông Long là một trong những xã có diện tích lúa mùa với mật độ rầy cao. Những ngày qua, HTX DVNN xã Đông Long đã phối hợp với ngành chuyên môn thường xuyên có mặt trên cánh đồng để chỉ đạo, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng, trừ rầy hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Ông Trần Ngọc Tĩnh, thôn Hưng Thịnh chia sẻ: 7 sào lúa của gia đình tôi đã bị nhiễm

rầy. Qua 3 ngày phun thuốc, mật độ rầy đã giảm hẳn, không như những ngày trước rầy bám đầy ở gốc lúa. Tôi đang theo dõi, nếu rầy vẫn phát sinh, phát triển sẽ phun thuốc lần 2. Ngoài đối tượng rầy gây hại trên lúa mùa, đã xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ trên diện tích lúa tốt sớm.

Không chỉ có Đông Long, các xã như Đông Quý, Tây Ninh, Bắc Hải tình hình rầy cũng phát sinh gây hại. Tại cánh đồng thôn Lạc Thành Bắc, xã Tây Ninh, bà con nông dân tập trung phòng, trừ rầy gây hại trên lúa mùa. Anh Tô Kim Huy cho biết: Được sự khuyến cáo của HTX DVNN, gia đình tôi đã kiểm tra đồng ruộng phát hiện mật độ rầy

tới ngưỡng phải phòng, trừ. Tôi đã mua thuốc bảo vệ thực vật tại cơ sở uy tín để phòng, trừ rầy nâu, rầy lưng trắng cho 1 mẫu cây lúa BC15 của gia đình. Mặc dù rầy chưa nhiều, tuy nhiên nắng, mưa xen kẽ, việc phun thuốc diệt trừ gặp khó khăn, tôi sẽ phải phun nhắc lại để trừ rầy tận gốc.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Hiện nay, 10.000ha lúa mùa của Tiền Hải đang trong giai đoạn dễ nhiễm rầy. Tuy nhiên, các đối tượng dịch hại lúa mùa, nhất là rầy nâu, rầy lưng trắng đang phát triển mạnh là vật trung gian truyền nhiễm bệnh lùn sọc đen.

Qua kiểm tra đồng ruộng, rầy non chủ yếu tuổi 1 - 3, mật độ trung bình 50 - 300 con/m², nơi cao 300 - 500 con/m², cục bộ 700 - 1.000 con/m², ở 2.000 - 3.000 con/m². Một số diện tích xuất hiện rải rác cây lúa có triệu chứng của bệnh lùn sọc đen như ở Đông Trà, Đông Quý, Đông Xuyên, Đông Long... Hiện nay, huyện yêu cầu ngoài tập trung phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương cần chú trọng bảo vệ sản xuất, trong đó tập trung công tác phòng, trừ sâu bệnh cho lúa mùa, không được chủ quan, lơ là trước diễn biến thời tiết rất thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh trên diện rộng. Đặc biệt, rầy các loại gây hại trên lúa mùa là vật trung gian mang vi rút gây bệnh lùn sọc đen. Rầy dễ phát sinh thành dịch trên diện rộng và gây hại lớn đến năng suất, sản lượng lúa nếu công tác điều tra, phát hiện, chỉ đạo phòng, trừ thiếu kịp thời.

Để bảo đảm diện tích lúa mùa sinh trưởng, phát triển tốt, huyện yêu cầu Trạm Bảo vệ thực vật tùy tình hình thực tế để ra thông báo hoặc thông báo khẩn hướng dẫn nông dân cách phòng, trừ kịp thời, nhất là đối với các diện tích đến ngưỡng phòng, trừ. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức phòng, trừ rầy các loại đạt hiệu quả cao. Sử dụng đúng loại thuốc như hướng dẫn, nồng độ và liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn mác, bao bì của nhà sản xuất. Khuyến cáo nông dân phun thuốc sát gốc lúa nơi rầy tập trung cư trú, phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát để đạt hiệu quả cao. Ngoài đối tượng rầy các loại, bà con nông dân cần theo dõi các đối tượng sâu bệnh khác, thực hiện phun thuốc phòng, trừ theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Những ngày

tối, các địa phương phối hợp với ngành chuyên môn của tỉnh, huyện tích cực bám sát đồng ruộng, theo dõi tình hình phát sinh, phát triển của sâu bệnh để công tác chỉ đạo sát thực tế. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp trên tăng cường

kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, không để tình trạng bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng, nhất là thời kỳ cao điểm phòng, trừ sâu bệnh. Đài truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin về một

số sâu bệnh thường phát sinh trong giai đoạn lúa đẻ nhánh để bà con nông dân nắm bắt, chủ động trong việc chăm sóc, phòng, trừ, bảo đảm lúa mùa phát triển an toàn từ nay đến cuối vụ.

MẠNH THẮNG



Nông dân xã Tây Ninh (Tiền Hải) phòng, trừ rầy bảo vệ lúa mùa.